

Số: 44/BC-UBND

Kiên Giang, ngày 13 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

**Tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
(từ ngày 09 đến 12/02/2021)**

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 11/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành¹, tổ chức thực hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu vui chơi đón Tết của người dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả như sau:

1. Tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình biên giới, biển đảo; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Các lực lượng chức năng chủ động xây dựng, triển khai và quán triệt trong toàn lực lượng các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm túc. Đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đảm bảo an ninh, trật tự; triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; đảm bảo tốt an ninh, trật tự nơi công cộng tập trung đông người.

Tội phạm về trật tự xã hội phát hiện 03 vụ (giảm 01 vụ so với cùng kỳ); phát hiện triệt xóa 03 tụ điểm, bắt xử lý 72 đối tượng đánh bạc, xử lý giáo dục 09 đối tượng gây rối trật tự công cộng, 07 vụ 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 29 đối tượng đánh bạc; giải tán 106 sòng bạc nhỏ lẻ, 213 thanh thiêu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự.

¹ Kế hoạch số 212/KH-BCĐ ngày 29/12/2020 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2020 về việc tổ chức tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch năm 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 31/12/2020 về việc tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết, tặng quà các lực lượng vũ trang, bệnh viện, trường, trại, trung tâm và các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06/01/2021 về việc hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 88/UBND-KGVX ngày 22/01/2021 về việc tăng cường đảm bảo các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Công văn số 8360/VP-KT ngày 31/12/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021...



Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, do đó tỉnh Kiên Giang chủ trương không tiếp đón các đoàn khách của Vương quốc Campuchia đến chúc Tết, chỉ nhận thư chúc Tết của lãnh đạo các tỉnh giáp biên và các lực lượng vũ trang Vương quốc Campuchia tại cửa khẩu.

Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra các đơn vị quản lý, khai thác cảng, bến tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát và biện pháp kiên quyết xử lý nghiêm các nhà xe, đơn vị vận tải không chấp hành. Công tác quản lý, kiểm tra giá vé xe, tàu được thực hiện thường xuyên (giá vé tăng từ 20-40% so với mức giá vé ngày bình thường trước Tết để bù đắp chi phí cho xe, tàu chạy chiều rỗng). Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh kéo dài đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động vận tải. Sản lượng các tuyến đường bộ và đường biển giảm gần 50%, tuyến đường thủy nội địa giảm hơn 20% so với cùng kỳ. Tình hình hoạt động vận tải tại các cảng, bến vẫn chưa có dấu hiệu tăng, hành khách đến bến giảm mạnh.

Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 01 vụ tại huyện Giồng Riềng (tăng 01 vụ so với cùng kỳ), làm chết 01 người (tăng 01 người). Xử phạt 110 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông với số tiền 345 triệu đồng. Tình hình cháy, nổ không xảy ra (không tăng giảm so cùng kỳ).

Các ngành chức năng và các địa phương đã tăng cường kiểm tra việc lấn chiếm lòng lề đường, chỉnh trang đô thị; vệ sinh đường phố, công rãnh, thu gom rác thải; đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trang trí đường phố, công viên, các khu du lịch... đảm bảo môi trường đô thị thông thoáng, sạch đẹp.

2. Tình hình thị trường hàng hóa, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết

Thị trường hàng hóa phục vụ tết phong phú đa dạng, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, số lượng hàng hóa có tăng từ 5-15% so với cùng kỳ. Tại các chợ, hệ thống phân phối hàng hóa lượng người mua sắm Tết, sức mua tăng so với ngày thường; cao điểm mua sắm tập trung từ ngày 04/02 đến 11/02/2021 (tức từ ngày 23 đến hết ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý) và tăng từ 10-20% so với cùng kỳ năm trước. Giá cả nhiều mặt hàng phục vụ Tết tương đối ổn định; không xảy ra tình trạng thiếu hàng, hay sốt giá, tăng giá đột biến; hàng hóa phục vụ Tết phong phú, đa dạng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, có một số mặt hàng có nhu cầu cao như: thực phẩm tươi sống, trái cây tăng khoảng 3-10% so với cùng kỳ².

3. Công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

² Một số mặt hàng tươi sống (hải sản, thịt heo, bò,...) tăng từ 10-15% so với cùng kỳ; thực phẩm chế biến tăng khoảng 5-10% so với cùng kỳ; Riêng mặt hàng bia, nước ngọt các loại, xăng dầu giảm từ 4-25% so với cùng kỳ.

Các ngành, các cấp chủ động triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; cho các đơn vị lực lượng vũ trang, người cao tuổi, trẻ em, hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn từ ngân sách nhà nước và huy động các tổ chức và cá nhân tham gia chăm lo Tết. Tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà cho hơn 77.020 đối tượng, 737 đơn vị (lực lượng vũ trang, bệnh viện trường, trại, trung tâm) với tổng kinh phí là 28,2 tỷ đồng³, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Tổ chức thăm hỏi, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh nhất là các đơn vị đang làm nhiệm vụ tại biên giới, cơ sở y tế, các đơn vị lực lượng vũ trang và các gia đình chính sách. Dừng tổ chức: họp mặt với phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật, các nhân sĩ, chức sắc tôn giáo đại diện các dân tộc; họp mặt sinh viên, học sinh; họp mặt đồng hương Kiên Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động tiếp khách... nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

4. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, điện, nước sinh hoạt phục vụ Tết

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân⁴.

Tính đến ngày 11/02/2021, tổng số người về từ cách tỉnh, thành phố là 70.029 người, UBND tỉnh đã chỉ đạo nắm thông tin kịp thời và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Qua phản hồi của Viện Pasteur, tại 02 ổ dịch ở TP.HCM (Công ty May GGM TP.HCM và Làng nướng Nam bộ số 302, đường Tô Hiến Thành, P.15, Q.10) có 18 trường hợp tiếp xúc gần (F1) có địa chỉ tại tỉnh Kiên Giang, hiện nay được cách ly tập trung theo quy định. Qua công tác điều tra, xác minh, truy vết các địa phương đã xác định có 63 trường hợp tiếp xúc gần với F1 (F2)⁵. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện tiếp tục rà soát các đối tượng F2 để thực hiện hình thức cách ly tại nhà, đồng thời triển khai gấp lấy mẫu và gửi CDC làm xét nghiệm. Đồng thời, ngay trong sáng ngày 12/02/2021 (Mùng 1 Tết), UBND tỉnh đã tổ chức họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn

³ Trong đó: Ngân sách trung ương 6,117 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 22,095 tỷ đồng; ngân sách huyện, thành phố 4,921 tỷ đồng; kinh phí xã hội hoá (vận động của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố) 43,748 tỷ đồng.

⁴ Thông báo số 80/TB-VP ngày 09/02/2021 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại Hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức Lễ hội đón Giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Thông báo số 82/TB-VP ngày 12/02/2021 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và gia súc, gia cầm tỉnh Kiên Giang...

⁵ Gồm: Giồng Riềng 14, Gò Quao 03, An Biên 08, U Minh Thượng 05, An Minh 29, Rạch Giá 04, Vĩnh Thuận 04.

tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh đang cách ly tập trung là 233 người, cách ly tại cơ sở y tế là 09 người hoàn thành cách ly là 4.648 người.

Việc cung ứng điện, nước liên tục, ổn định phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân, và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, an ninh, quốc phòng trước, trong Tết. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo.

5. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui chơi, giải trí và thông tin tuyên truyền

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19, tỉnh Kiên Giang đã dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa Lễ hội Giao thừa tại thành phố Rạch Giá và thành phố Phú Quốc (vào ngày 11/02/2021); chỉ thực hiện ghi hình thông điệp đầu năm của Chủ tịch UBND tỉnh để phát trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động phục vụ Nhân dân mua sắm, đón Tết (chợ hoa, hội xuân) gắn với thực hiện nghiêm quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo Nhân dân và du khách được vui xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn.

Trong tháng 01/2021, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón dòng khách du xuân đón Tết; các sản phẩm, dịch vụ đã được các đơn vị củng cố, nâng cấp, trang bị bổ sung, đầu tư mới... để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách; hầu hết các dịch vụ đã được các đơn vị lễ hành, du khách đặt trước; các khách sạn hạng 3-5 sao và các khách sạn tại khu vực Trung tâm Phường Dương Đông, TP. Phú Quốc đều được đặt kính phòng. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương đã nhanh chóng lây ra cộng đồng và lan sang các địa phương khác, du khách đã đồng loạt hủy Tour, hủy dịch vụ; một số đơn vị lễ hành đã tư vấn cho du khách chuyển hướng, thay đổi lịch trình chọn điểm đến khác thay thế. Khoảng 60-70% lượng phòng nghỉ, tour, dịch vụ bị hủy ngay dịp Tết, nhiều đoàn khách đề nghị được lùi thời gian khởi hành, số khác thì đề nghị hủy dịch vụ, hủy tour hoàn tiền cọc... gây thiệt hại khá lớn cho ngành du lịch.

6. Công tác thực hành tiết kiệm; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt việc phân công cán bộ, công chức trực, bảo vệ cơ quan và giải quyết những công việc đột xuất trong những ngày Tết, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị không tổ chức các hoạt động vui đón Tết, tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng tài sản công, lãng phí.

Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn duy trì hoạt động trong những ngày Tết. Về sản xuất, nuôi trồng, trong những ngày nghỉ trước, trong và sau Tết; ngành nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch, chủ động theo dõi tình hình sản xuất và sâu bệnh trong vụ lúa Đông Xuân và tình hình dịch bệnh trên gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, kịp thời có biện pháp phòng trừ và xử lý.

Qua khảo sát, kết quả thường Tết có doanh nghiệp thương mức cao nhất là 206.400.000 đồng (Công ty TNHH Siam City Cement chi nhánh Kiên Giang), thấp nhất 100.000 đồng (Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Thái Bình).

NHẬN XÉT CHUNG

Nhìn chung, tình hình đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe của Nhân dân. Hàng hóa phục vụ Tết năm nay tương đối đa dạng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; tích cực thực hiện các hoạt động bình ổn giá trong dịp Tết, giá cả thị trường cơ bản ổn định, không xảy ra hiện tượng sốt giá, thiếu hàng mặc dù sức mua của người dân có tăng; huy động được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân cùng với ngân sách nhà nước chăm lo các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có công, người nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Chủ tịch UBND tỉnh đã kịp thời động viên các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cộng đồng doanh nghiệp cùng vượt qua khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong năm mới.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực dịch vụ, du lịch, khách du lịch đến tham quan các khu du lịch trên địa bàn tỉnh giảm mạnh so với cùng kỳ; nhiều hoạt động vui đón theo kế hoạch ngừng tổ chức nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

Trên đây là Báo cáo tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (tính đến ngày 12/01/2021)./xllp

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP; CVNC;
- Lưu: VT, btkien.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Chín